

Thánh Kinh Báo

NĂM THỨ 13

MAI-JUIN 1943

SỐ 147-148

NĂNG-LỰC TỪ TRỜI!

DÙNG trên ngọn núi Tam-đảo mà nhìn-xem miền Trung-châu Bắc-kỳ, nào sông quanh khúc, nào ruộng phì-nhiều, chúng ta tự hỏi: «Cớ sao những rừng rậm quanh ta cứ xanh-tươi mãi, phó-bày một cảnh-tượng đẹp-đẽ biết bao?» Đề-đáp câu hỏi ấy, ta hãy nhìn-xem mặt trời lặn-lẽ hút hơi nước bốc lên, thành mây đổ nước mưa xuống làm tươi-mát mặt đất. Một phần nước ấy là nhựa cây, do các rễ nhỏ dưới đất hút lên mà biến thành gỗ, vỏ cây, lá, nụ, hoa, quả, làm tăng vẻ đẹp và nuôi-nấng mọi vật quanh ta.

Nhựa cây khiến ta nghĩ về năng-lực Chúa

NHỰA cây truyền sự sống đó há chẳng phải làm hình-bóng về quyền-phép lạ-lùng, lặn-lẽ của Lời hằng sống Đức Chúa Trời, hành-động bởi Đức Thánh-Linh? Quyền-phép ấy cất tội-nhơn lên «khỏi vũng bùn lầy» (Thi 40: 2), thay-đổi đời họ thành những tâm-tình giống như Đấng Christ dề-tô-diềm nước Đức Chúa Trời. Chúa dạy chúng ta về quyền-phép ban sự sống ấy trong thí-dụ về gốc nho và nhánh. Đấng Christ là «Sự Sống,» Đức Thánh-Linh là «Đấng Truyền Sự Sống.» Chúa hằng sống ngự trong chúng ta, bởi Đức Thánh-Linh hiển ta hiệp một với Ngài. Chỉ khi Ngài ngự trong ta mới có thể «kết trái» được. Trái cây của Ngài có «trái đậu» là sự sống. Quyền-phép của Ngài quyết cho cây đậu nào, thì cây đậu ấy sẽ ra trái. Quyền-phép của Đức Thánh-Linh

trong chúng ta là bí-quyết cho ta có «vẻ đẹp thánh-khiết» và hầu việc Chúa được kết-quả mỹ-mãn. Hỡi độc-giả yêu-dấu, chính hôm nay anh em có từng-trải quyền-phép chiến-thắng của Đức Chúa Trời hành-động ngấm-ngấm trong tâm lòng và đời sống mình chẳng? Có vậy, chúng ta mới «như cây trồng gần dòng nước, sanh bông-trái theo thì-tiết, lá nó cũng chẳng tàn-héo; mọi sự ta làm đều sẽ thành-vượng» (Thi-thiên 1: 3).

Năng-lực Chúa là vô-hình

THÍ-DỤ trên đây cho ta thấy ba đặc-điểm của quyền-phép truyền sự sống. Trước hết, là một năng-lực không thấy được: Hoặc Đức Thánh-Linh làm việc trong ta bằng quyền-phép thuyết-phục mạnh-mẽ như bão-tố, hay là lặn-lẽ khuyển-đổ như luồng gió nhẹ-nhàng, cũng đều là không thấy được. Ý-nghĩa ấy đã được tỏ ra trong lời Chúa dạy gió làm thí-dụ khi Ngài trò-chuyện với Ni-cô-đem (Gi. 3:). Có thể nghe và thấy hiệu-quả, nhưng sự hành-động là mầu-nhiệm và vô-hình. Nhựa hành-động trong cây gọi cho ta nghĩ đặc-biệt đến công-việc lặn-lẽ của Đức Thánh-Linh. Nhiều tin-đồ tuy thành-thực, nhưng không hề như kẻ khác được nếm-trải sự chiến-dấu và cơn giông-tổ làm dấu-hiệu về sự hồi-cải. Điều cốt-yếu là «nhận» Đấng làm «Sự Sáng và Sự Sống» của loài người. Chỉ khi nhận Ngài thì mới có thể xây lại người lại; chỉ khi nhận Ngài thì mới xây lại mạnh-mẽ hay xây lại nhẹ-nhàng. Nhưng, chúng ta đều có thể biết hiện tại mình hướng về Thánh Thánh

trên trời hay là bương về thành sắp bị hủy-diệt.

Về sự làm nên thánh cũng vậy : Đức Thánh-Linh hành-dộng bởi ảnh-hưởng lặng-lẽ, hoặc bởi những sự từng-trải khó-khăn và đau-dớn liên-tiếp. Ấy là một công-việc phi-thường mà Đức Thánh-Linh theo-đuổi trong những linh-hồn đơn-sơ, tin-cậy, đau-phục. Ngài hành-dộng cách vô-bình để nắn-đúc chúng ta nên giống như hình-ảnh Chúa và Cứu-Chúa mình.

Năng-lực Chúa là hằng sống

ĐẶC-ĐIỂM thứ hai : Ấy là một năng-lực hằng sống. Chính năng-lực sống lặng-lẽ của nhựa cây lại mạnh-mẽ hơn tất cả thác lớn của thế-giới. Ta hãy xem-xét ba câu Kinh-Thánh chứng-quyết hạnh-phước do năng-lực sống ấy, tức là Đấng Christ ngự trong ta, hoàn-toàn làm Chủ cai-trị ta. Trước nhất, linh-hồn được thỏa-mãn. Chúa phán rằng : «Phàm ai... uống nước Ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa» (Gi. 4 : 14). Không có cách khác để được hoàn-toàn thỏa-mãn trong linh-hồn. Thứ nhì, chắc-chắn thắng được tội-lỗi. «Hãy bước đi theo Thánh-Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa-muốn của xác-thịt» (Ga 5 : 16). Thứ ba, chắc-chắn kết-quả trong đời sống và chức-vụ. Ga-la-ti 5 : 22 chép về «trái của Thánh-Linh» theo chín phương-diện, tỏ ra tám-tám tin-dễ làm nên-lãng cho mỗi một chức-vụ tin-dễ có kết-quả. Vậy, những sự nhu-cần của đời sống thiêng-liêng được thỏa-mãn bởi các ơn vô-hạn của Đức Chúa Trời trong Đức Thánh-Linh, là Đấng giáng xuống nhằm ngày lễ Ngũ-tuần và còn ở với và ở trong con-cái Đức Chúa Trời. Ôi ! Anh em «phải đây-dây Đức Thánh-Linh» (Êph. 5 : 18) !

Năng-lực Chúa là toàn-thắng

ĐẶC-ĐIỂM thứ ba : Ấy là một năng-lực chiến-thắng hành-dộng không hề đến hấp-lực. Hấp-lực của ta kéo mọi vật-chất rơi xuống, nh

nhựa cây truyền sự sống tự cất lên một cách toàn-thắng, chạy khắp thân cây, thấm đến mỗi nhánh con, lá nhỏ. Đây ta thấy mình chắc là được thắng trận vẻ-vang. Hấp-lực của thế-gian toàn lôi-kéo ta xuống trúng thất-bại, nhưng Đức Thánh-Linh khiến ta có thể «ham-mեն các sự ở trên trời, đừng ham-mեն các sự ở dưới đất» (Côl. 3 : 2). Chúng ta rất cần quyền-phép chiến-thắng vô-bình ấy, tức là Đức Thánh-Linh truyền sự sống, để được cất lên các nơi trên trời, tại đó Chúa chúng ta «ngồi bên hữu Đức Chúa Trời» (Mác 16 : 19).

Hội-Thánh phải kịp nhận năng-lực Chúa

RỐT lại, giữa những sự bối-rối, dūr-dội, hiềm-nghèo, giữa những ngày mà sức mạnh của tội-ác thấy đều chống-ngịch Chúa chúng ta, anh em được yên-ủi biết bao vì biết rằng khắp mọi nơi có năng-lực chiến-thắng vô-hình ấy hành-dộng, làm thành những mưu-định vững-bền của Đức Chúa Trời, hầu cho công-việc Ngài được thắng trận cuối-cùng. Theo đường-lối sâu-nhiệm, Đức Chúa Trời làm cho những sự nảy-nở kinh-khiếp của tội-ác loài người đổi thành dịp-tiện cứu-vớt vô-số linh-hồn trong vòng các dân-tộc.

Hỡi anh em tin-dễ trong Hội-Thánh Việt-Nam ! Hãy nhớ lời Chúa đã phán : «Ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được» (Gi. 15 : 5). Vậy, chúng ta cần-kịp phải nhận lấy Ngôi-Lời Hằng Sống bởi đức-tin, hầu cho Ngài có thể hành-dộng trong chúng ta bởi Đức Thánh-Linh, bất-luận chúng ta là ai và ở đâu. Chỉ có thế, chúng ta mới thật được

hành-dộng cách vô-hay-dối cuộc đ...
Chúa chúng...
ng ta sẽ giống nh...
vốn có th...
B.